

**สรุปผลการประชาสัมพันธ์ของ ปค.
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕**

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
๑.	<u>คอลัมน์แฉดวงนักปกครอง</u> -- ข่าวความเคลื่อนไหวของ ปค.	-- หนังสือพิมพ์แนวหน้า / www.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.	๔ ครั้ง	๕, ๑๒, ๑๙, ๒๖ มี.ค. ๖๕
๒.	<u>คอลัมน์มุมบริการ</u> -- วันคณะกรรมการหมู่บ้าน -- กรรมการปกครองเชิญชวน สร้างบุญด้วยการบริจาค อวัยวะ พร้อมการทำบัตรประจำตัวประชาชน -- กรรมการปกครองเน้นย้ำฝ่ายปกครอง ร่วมกันเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -- กรรมการปกครอง ยกเว้น/ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ การทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน	-- หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน / www.dopa.go.th / บอร์ด ปชส.	๔ ครั้ง	๕ มี.ค. ๖๕ ๑๒ มี.ค. ๖๕ ๑๙ มี.ค. ๖๕ ๒๖ มี.ค. ๖๕
๓.	<u>News Release</u> -- “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ๙ มีนาคม” -- กรรมการปกครองเชิญชวนประชาชนสร้างบุญด้วย การบริจาคอวัยวะพร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชน -- กรรมการปกครอง เน้นย้ำฝ่ายปกครองร่วมกันเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) -- คณะรัฐมนตรีอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิก อส. -- การแจ้งย้ายที่อยู่ และการย้ายออกจากทะเบียนกลาง	-- กรรมการปกครอง Fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / บอร์ด ปชส.	๕ ข่าว	๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐ มี.ค. ๖๕ ๑๕ มี.ค. ๖๕ ๒๕ มี.ค. ๖๕ ๓๐ มี.ค. ๖๕

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
๔.	<p>Infographic</p> <ul style="list-style-type: none"> -- ๙ มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน -- ๙ มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (๒) -- บทบาทสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) -- กรรมการปกครองเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ลำดับที่ ๕๑ – ๒๕๐ -- รักชาติ บำรุงศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ -- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาหมู่บ้านที่เข้มแข็ง -- พัฒนาสังคม ส่งเสริมความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด -- กรรมการปกครองเชิญชวนประชาชนสร้างบุญ -- ครม. อนุมัติค่าตอบแทนเสียงภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหน้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -- ส่งเสริมการปลูกป่า จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมบรรเทาสาธารณภัย -- สร้างรากฐาน จิตสาธารณะ เสริมสร้างทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต -- ๓๑ มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 	<p>-- กรรมการปกครอง Fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / บอร์ด ปชส.</p>	๑๒ ครั้ง	<p>๘ มี.ค. ๖๕ ๙ มี.ค. ๖๕ ๑๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕ มี.ค. ๖๕ ๑๖ มี.ค. ๖๕ ๑๘ มี.ค. ๖๕ ๒๑ มี.ค. ๖๕ ๒๑ มี.ค. ๖๕ ๒๒ มี.ค. ๖๕ ๒๓ มี.ค. ๖๕ ๒๕ มี.ค. ๖๕ ๓๑ มี.ค. ๖๕</p>
๕.	<p>ข่าวตัดออนไลน์ iNewsclip</p> <p>-- สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน</p>	--www.iqnewsclip.com/ selection/dopa.htm	๖๐๗ ข่าว	๑-๓๑ มี.ค. ๖๕
๖.	<p>ข่าวประชาสัมพันธ์โดยกรรมการปกครอง</p> <p>-- ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ปค. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรรมการปกครอง เป็นประธานเปิด และ นายสันติ ชูศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน</p>	<p>-- กรรมการปกครอง Fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / บอร์ด ปชส.</p>	๒๑ ครั้ง	๑ มี.ค. ๖๕

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>-- ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายกองเอกธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/อปค. นายกองเอก สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ส่งต่อความห่วงใย ให้กับข้าราชการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม</p> <p>-- ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อปค. พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะผู้บริหารกรมการปกครอง เดินทางมาตรวจราชการ โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานอำเภอเมืองสงขลา จากนั้น อปค. ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>-- ๓ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และนายอำเภอ ร่วมรับฟัง และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ DOPA Channel ไปยังทุกจังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ โดยมี ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมรับฟัง ในการนี้ อปค. ได้ชี้แจงข้อราชการสำคัญ ในประเด็นเกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง</p>	<p>-- กรมการปกครอง Fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p> <p>”</p>		<p>๒ มี.ค. ๖๕</p> <p>๒ มี.ค. ๖๕</p> <p>๓ มี.ค. ๖๕</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>-- ๗ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม เซ็นทราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒๕ จังหวัดภาคกลาง และ ๒ จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และนายอำเภอ ร่วมรับฟัง และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ DOPA Channel ไปยังทุกจังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ โดยมี ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมรับฟัง ซึ่งในการนี้อปค. ได้ชี้แจงข้อราชการสำคัญ ในประเด็นเกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง</p> <p>-- ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ปค. เปิดโครงการทบทวนความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่สายอำเภอผู้มีประสิทธิภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๕๐ คน (นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๖ ๗๗ และ ๗๘) โดยนายสันติ ชูศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน</p> <p>-- ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. อปค. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการโครงการสำคัญของกรมการปกครอง จังหวัดอุตรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสำนักทะเบียนภาค ๔ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่ในการบริการประชาชน จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี มอบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน ๑๐๐ ชุด พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบายให้กับฝ่ายปกครองในพื้นที่ และเวลา ๑๖.๓๐ น. ได้ลงพื้นที่ ติดตามการให้บริการประชาชน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ อำเภอ...ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้า Big C ขอนแก่น สาขา ๑</p>	<p>-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p> <p>”</p>		<p>๗ มี.ค. ๖๕</p> <p>๗ มี.ค. ๖๕</p> <p>๑๐ มี.ค. ๖๕</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>-- ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และนายอำเภอ ร่วมรับฟัง และถ่ายทอดสดผ่านระบบ DOPA Channel ไปยังทุกจังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ โดยมี ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมรับฟัง</p>	<p>-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / บอร์ด ปชส.</p>		๑๑ มี.ค. ๖๕
	<p>-- ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) กระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๓๐ ปี ในงานนี้ ปค. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ที่สนับสนุนภารกิจงานคุมประพฤติมาโดยตลอด</p>	”		๑๖ มี.ค. ๖๕
	<p>-- ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐ ๓๐ น. ณ ห้องประชุม ปค.๑ ชั้น ๒ กรมการปกครอง นายกองเอกสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ ดร.ณัฐพร โตประยูร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลตรี โฆสิต ชินวลัญช์ ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง และพันเอก จักรพงศ์ พันธุ์มงคล รองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ในฐานะผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม</p>	”		๑๖ มี.ค. ๖๕

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>-- ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อปค. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และในเวลาเดียวกัน นางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำ บ้านท่าไต้</p>	<p>-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / บอร์ด ปชส.</p>		๑๖ มี.ค. ๖๕
	<p>-- ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อปค. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอปราณบุรี และลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้พิการ จากนั้นไปให้กำลังใจ นักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองปราณบุรี สำหรับการเตรียมความพร้อมในการประกวด TO BE NUMBER ONE ที่ใกล้มาถึงเร็วๆ นี้</p>	,		๑๖ มี.ค. ๖๕
	<p>-- ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พื้นที่ฝึกภาคสนาม โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรองค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ อปค. พร้อมผู้บริหารส่วนกลาง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตร “จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน” รุ่นที่ ๓๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี พลตรีไฉสิต ชินวลัญช์ ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองพร้อมคณะนายทหาร ครูฝึก และ เจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอปราณบุรี และนายอำเภอหัวหิน ให้การต้อนรับ</p>	,		๑๗ มี.ค. ๖๕

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>-- ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อปค. พร้อมผู้บริหารกรมการปกครอง และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการใน ๑๐ โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ๑๐ Flagships to DOPA All Smart ๒๐๒๒ พร้อมได้ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP และข้อมูลจาก Thai QM ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ โดยมี นายอำเภอหัวหิน ปลัดอำเภอ ข้าราชการ สมาชิกองอาจอาสาสมัครดินแดน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบาย</p>	<p>-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / บอร์ด ปชส.</p>		๑๗ มี.ค. ๖๕
	<p>-- ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อปค. พร้อมผู้บริหารกรมการปกครอง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และตรวจติดตามการขับเคลื่อนใน ๑๐ โครงการสำคัญของกรมการปกครอง (๑๐ Flagships to DOPA All Smart ๒๐๒๒) และขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมี นายอำเภอชะอำ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปลัดอำเภอ ข้าราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับฟังนโยบายฯ</p>	”		๑๘ มี.ค. ๖๕
	<p>-- ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อปค. พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครอง ได้เดินทางมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนใน ๑๐ โครงการสำคัญของกรมการปกครอง (๑๐ Flagships to DOPA All Smart ๒๐๒๒) และขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมี นายอำเภออัมพวา กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปลัดอำเภอ ข้าราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับฟังนโยบายฯ</p>	”		๑๘ มี.ค. ๖๕

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>-- ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อปค. เป็นประธานในพิธีประดับเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๙ รุ่นที่ ๘๐ และรุ่นที่ ๘๑ โดยมี นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี</p> <p>-- ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปค. เปิดการจัดอบรมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ๒๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จาก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจำนวน ๓๐๘ คน โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้</p> <p>-- ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๙ ๘๐ และ ๘๑ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจีระ อธิบดีกรมการปกครอง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณรงค์ศักดิ์ โอสธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๙ รุ่นที่ ๘๐ และรุ่นที่ ๘๑ จำนวน ๓๑๕ คน ร่วมในพิธี</p>	<p>-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / บอร์ด ปชส.</p> <p>”</p> <p>”</p>		<p>๒๔ มี.ค. ๖๕</p> <p>๒๔ มี.ค. ๖๕</p> <p>๒๕ มี.ค. ๖๕</p>

ลำดับ ที่	เรื่องที่เผยแพร่	สื่อที่เผยแพร่	จำนวน	วันที่เผยแพร่
	<p>-- ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ไอศารารีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อปค. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักการข่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๗๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการส่วนการข่าวที่เป็นชุดปฏิบัติการข่าวในพื้นที่จำนวน ๔๘ คน และปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน ๒๒ คน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ชยพล อัครจิรากุล ผู้อำนวยการส่วนการข่าว กล่าวรายงาน และนายธงชัย ลืออดุลย์ อดีตผู้อำนวยการส่วนการข่าว และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้บรรยายพิเศษในประเด็นความรู้ทั่วไปและความสำคัญของส่วนการข่าว</p> <p>-- วันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอักษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ทั้งหมด ๒๐๐ ราย มารายงานตัว จำนวน ๑๙๓ ราย และสละสิทธิ์ จำนวน ๗ ราย</p>	<p>-- กรมการปกครอง fanpage / www.multi.dopa.go.th / Twitter @dopapr / บอร์ด ปชส.</p> <p style="text-align: center;">”</p>		<p>๒๖ มี.ค. ๖๕</p> <p>๒๙ มี.ค. ๖๕</p>

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐-๒๒๒๑-๘๑๕๐ (ภายใน ๓๑๘๘), ๐-๒๒๒๒-๑๔๑๑